



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเภสัชกร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งเภสัชกร

เลขประจำตัวผู้สมัคร	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑	นางสาว	ปรียากร	กำเนิดท่าพญา
๒	นางสาว	ปณิตตา	ปานนิยม
๓	นางสาว	สุจินันท์	จิรวงศ์สวัสดิ์
๔	นางสาว	อังคณา	เสมอสา

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร คือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่นั้น

(ข) กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่เข้ารับการประเมินตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการเลือกสรรที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๓. ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๔. ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำ ของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ <https://ddc.moph.go.th/newsr.php>

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวดารินดา รอชะ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช